



## KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2025)

### Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

(Xem tiếp trang 4)  
ĐỖ HỒNG GIA

### Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng ngành y tế Thái Bình.

### ĐỒNG HƯNG Công bố các nghị quyết, quyết định về việc sắp xếp tổ chức lại các cơ quan

Chiều ngày 26/2, huyện Đồng Hưng tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về việc sắp xếp tổ chức lại các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện và công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã công bố Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công công tác đối với một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của HĐND huyện về việc thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy

về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công, bổ nhiệm cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng thời, công bố các quyết định của UBND huyện về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Kinh tế,

Hạ tầng và Đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo huyện Đồng Hưng mong muốn các đồng chí phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đóng góp tích cực vào thành tích chung của huyện; các cơ quan thành lập mới sớm ổn định, ban hành quy chế hoạt động, phân công công việc cụ thể đối với cán bộ, nhân viên, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

MINH HƯƠNG

Sáng ngày 26/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 70 năm qua, cùng với cả nước, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, ngày càng thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của tỉnh, đến nay hệ thống y tế trên địa bàn không ngừng phát triển, có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện. Công tác khám chữa bệnh đã có sự đổi mới, chuyển biến rõ rệt, mạng lưới khám chữa bệnh hoạt

động hiệu quả, giữa các bệnh viện công lập và ngoài công lập, giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tỉnh. Hệ thống y tế dự phòng có những bước phát triển, đi vào chiều sâu, ứng phó kịp thời với nhiều đại dịch, dịch bệnh nguy hiểm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp; trình độ đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế từng bước được nâng cao. Các chương trình y tế đã đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nhờ đó, sức khỏe của nhân dân trong tỉnh được cải thiện, chất lượng dân số từng bước nâng lên, nhiều chỉ số sức khỏe đạt ở mức cao so với bình quân chung cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân Thái Bình đạt 75,4 tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng với 12 loại vắc-xin đạt 95%; 85% dân số được quản lý sức khỏe...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao

động ngành y tế, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để xây dựng ngành y tế Thái Bình ngày càng phát triển, xứng đáng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sớm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Hồng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị, mỗi người dân cần thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành y tế phát huy kết quả đạt được, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong điều kiện mới, đạt được những bước tiến mới, thành tựu mới. Trước hết, ngành cần tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu,

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH - TRỊNH CƯỜNG

### XÃ LUẬN

### Nhân lên niềm tự hào nghề y

Hôm nay, kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Trong niềm phấn khởi, tự hào của đội ngũ thầy thuốc, toàn Đảng, toàn dân dành những lời chúc tốt đẹp, sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc, những người đã và đang ngày đêm chăm lo cho sức khỏe nhân dân.

Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 70 năm: "... Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang...". Thực hiện nhiệm vụ trọng đại mà vẻ vang "trị bệnh, cứu người", 70 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu", qua mỗi chặng đường lịch sử của đất nước, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế luôn nêu cao ý đức, nỗ lực vượt qua gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, tuổi thọ trung bình của người dân chỉ đạt 45 tuổi (vào những năm 1960), sau hơn 6 thập kỷ, đến nay tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên 74,5 tuổi, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Để có kết quả này là nhờ vào sự phát triển không ngừng của hệ thống y tế, sự xả thân, cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế.

Cùng với ngành y tế cả nước, 70 năm qua, ngành y tế Thái Bình không ngừng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tựu của y học nước nhà. Từ đội ngũ ít ỏi vài trăm cán bộ, trang thiết bị nghèo nàn, ngành y tế Thái Bình đã vươn lên phát triển cả về đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Hiện nay, Thái Bình là một trong những tỉnh có lực lượng cán bộ y tế trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi, các lĩnh vực y học dự phòng, khám chữa bệnh nằm trong các tỉnh dẫn đầu khu vực.

(Xem tiếp trang 4)  
THÁI BÌNH

### Tỏa sáng tinh thần người chiến sĩ áo trắng

(Xem trang 3)



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>